

หัวข้อ/ประเด็น ในการทำวิจัย ที่เสนอจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ (วปอ. รุ่นที่ ๖๔)

ด้านยุทธศาสตร์

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็น	ชื่อหน่วยงาน	
1	การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
2	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		
3	ความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า (แบตเตอรี่ มอเตอร์ และระบบคอนโทรล)	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	
4	ความมั่นคงด้านอาหารเพื่ออนาคต		
5	ความมั่นคงด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปในพื้นที่เสี่ยงภัย		
6	Satellite next generation for future Thailand	สำนักงาน กสทช.	
7	การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
8	ผลกระทบจากการขาดคลองไทยต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ยศ.ทร.	
9	การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานความมั่นคง		
10	เกาะโลซินกับการกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย		
11	การกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลของชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก		
12	การพัฒนากรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในอาเซียนเพื่อรองรับภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน		
13	การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้านและแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ทะเลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในทะเลในทศวรรษหน้า		
14	การปรับกระบวนการของยุทธศาสตร์ความมั่นคงและยุทธศาสตร์ทะเลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจแห่งชาติทางทะเล		
15	โรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง : กรณีศึกษากลุ่มแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการ		สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
16	แนวทางการจัดการชุมชนภาคเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิกฤต COVID-19		สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็น	ชื่อหน่วยงาน
17	ศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงานโดยการสร้างแหล่งเก็บก๊าซนำเข้าไปในพื้นที่ตะวันออก	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
18	ยุทธศาสตร์ชาติกับการนำไปสู่การปฏิบัติ	
19	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน	
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อป้องกัน ดูแล และรักษาความมั่นคงในชีวิตของประชาชนไทยตามวิถีชีวิตใหม่	
21	ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของคนไทยในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในอนาคตที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	
22	ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสาธารณสุขตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงวัยชรา เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของประเทศอย่างยั่งยืน	
23	ยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิต	
24	การคาดการณ์อนาคตและวาระเชิงยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมอวกาศไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
25	การนิยามความมั่นคงแห่งชาติผ่านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์	สำนักงานอัยการสูงสุด
26	หลักการพื้นฐานด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ประกันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
27	การลักลอบขนเงินสดผ่านแดนตามแนวตะเข็บชายแดน	
28	การก่ออาชญากรรมที่เป็นความผิดมูลฐานที่มีลักษณะของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและการฟอกเงินจากอาชญากรรมดังกล่าว	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
29	กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับการกำกับดูแลตามความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุน	
30	ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	
31	การนำยุทธศาสตร์ 4 Excellent ไปสู่การปฏิบัติ	
32	ยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
33	ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองสถานการณ์ภาวะวิกฤต	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
34	แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศภายใต้การแข่งขันของประเทศมหาอำนาจที่เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก	ยก.ทหาร

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็น	ชื่อหน่วยงาน
35	การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในความมั่นคงแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
36	วิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงระยะยาวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน	
37	ความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย	
38	บทบาทของผู้นำชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ไทย-ลาว	
39	การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด	
40	การยกระดับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองและการดูแลสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนให้มีความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่	
41	การเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองในการต่อต้านการก่อการร้าย	
42	บทบาทการทำงานด้านการตรวจสอบภายในและความสามารถเพื่อพัฒนาการป้องกันด้านการทุจริตที่ส่งผลต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ	
43	ปัจจัยอันเป็นเหตุจูงใจด้านการตรวจสอบภายในเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ	
44	นโยบายการพัฒนากิจการดาวเทียมของประเทศ และความท้าทายของเทคโนโลยีดาวเทียมสมัยใหม่ในบริบทด้านความมั่นคง	
45	การต่อต้านการชุมนุมของแนวร่วมมีผลต่อรัฐอย่างไร	กองบัญชาการตำรวจนครบาล
46	การใช้ความรุนแรงในการชุมนุมของแนวร่วมส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายของรัฐอย่างไร	
47	การต่อต้านการชุมนุมของแนวร่วมมีผลต่อรัฐอย่างไร	
48	การใช้กำลังกับกลุ่มผู้ชุมนุม มีผลต่อความมั่นคงของรัฐอย่างไร	
49	สภาพความมั่นคงภายในประเทศภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙) และขอบเขตการใช้อำนาจรัฐในการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ	
50	การทบทวนแนวปฏิบัติด้านการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
51	การแก้ไขปัญหาเกาะ/ดอน ในแม่น้ำโขง ระหว่างไทย และ สปป.ลาว	
52	การแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (ลาว กัมพูชา และเมียนมา)	
53	การแก้ไขปัญหาการละเมิดบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก (MOU) ปี ๒๕๔๓	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็น	ชื่อหน่วยงาน	
54	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ในมิติด้านความมั่นคง	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	
55	การจัดทำแผนระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง : กรณีศึกษา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙		
56	การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน		
57	การดำเนินการตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		
58	ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		
59	แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ : กรณีศึกษาการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารงานด้านความมั่นคงชายแดน		
60	ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในมิติความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ		
61	การบริการประชาชนภายใต้ภารกิจกรมการปกครองในจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน		
62	แนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง		สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
63	ปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง		
64	กระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย		
65	ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย		